

การทำเกษตรผสมผสาน

๑. นางเวียงจิตร มั่นคง
ประวัติบ้านเลขที่ ๒๐๒ หมู่ ๑ ความเชี่ยวชาญ
มีความรู้ความสามารถในด้านการปลูกพืชแบบ
ผสมผสาน การทำน้ำหมักชีวภาพจากพืช ผัก ผลไม้



การจักรสาน

๑. นายสังวาร์ โสตรศรีภาวิ
ประวัติบ้านเลขที่ ๑๒๑ หมู่ ๘ ความเชี่ยวชาญ
มีความสามารถในด้านการจักสานไม้ไผ่ นำไม้ไผ่มาจักสาน
เป็นภาชนะสิ่งของเครื่องใช้ โดยไม่ต้องซื้อหา เช่น
การสานหวดหนึ่งข้าวเหนียว กระดัง ตะกร้า ลอบ ไซ
และส้อม



งานทอผ้าด้วยมือ

๑. นางบุญทิพย์ บุตรโพธิ์ศรี
ประวัติบ้านเลขที่ ๑๒ หมู่ ๑ ความเชี่ยวชาญ
มีความรู้ความสามารถในด้านการทอผ้าฝ้าย การย้อมสี
จากธรรมชาติ



การแพทย์ไทย/การนวดไทย

๑. นางคำ ศรีซาแอน
ประวัติบ้านเลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๘ ความเชี่ยวชาญ
มีความสามารถในด้านการนวดแผนไทย การใช้ลูกประคบ
สมุนไพร



แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน



โดย

กองการศึกษา

เทศบาลตำบลหนองนาค้า อำเภอหนองนาค้า

จังหวัดขอนแก่น

โทร. ๐ 4321 7102

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจากพ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่น้อง หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้าน ในท้องถิ่น ต่างๆ ความรู้เหล่านี้สอนให้เด็กเคารพผู้ใหญ่ มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ และผู้มีพระคุณ มีความเอื้อ ออาหารต่อคนอื่น รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันข้าวของของตน ให้แก่ผู้อื่น ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่มีคุณธรรม สอนให้คนเป็นคนดีสอนให้คนเคารพธรรมชาติ รู้จักพึ่งพาอาศัย ธรรมชาติโดยไม่ทำลาย ให้เคารพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และคนที่ล่วงลับไปแล้ว



การอนุรักษ์คือ การบำรุงรักษาสิ่งที่ดีงามไว้ การฟื้นฟูคือ การรื้อฟื้นสิ่งที่ดีงามที่หายไป เลิกไปหรือกำลัง จะเลิก ให้กลับมาเป็นประโยชน์ เช่น การรื้อฟื้นดนตรีไทย การประยุกต์คือ การปรับ หรือการผสมผสานความรู้ เก่ากับความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน ให้เหมาะสมกับสมัยใหม่ เช่น การใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล ประสานกับการ รักษาสมัยใหม่ เพื่อให้คนร่วมมือกันอนุรักษ์ลักษณะ ของภูมิปัญญาไทย มีดังนี้

๑ . ภูมิปัญญาไทยมีลักษณะเป็นความรู้ ทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรม

๒ . ภูมิปัญญาไทยแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง คนกับคน คนกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคนกับสิ่งเหนือ ธรรมชาติ

๓ . ภูมิปัญญาไทยเป็นองค์รวมหรือกิจกรรมทุก อย่างใน วิถีชีวิตของมนุษย์

๔ . ภูมิปัญญาไทยเป็นเรื่องของการแก้ปัญหา การจัดการ การปรับตัว รวมถึงการเรียนรู้ เพื่อความอยู่ รอดของบุคคล ชุมชน และสังคม

๕ . ภูมิปัญญาไทยเป็นพื้นฐานสำคัญในการมอง ชีวิต เป็นพื้นฐานความรู้ในเรื่องต่างๆ

๖ . ภูมิปัญญาไทยมีลักษณะเฉพาะหรือมี เอกลักษณะ เป็นตัวเอง

๗ . ภูมิปัญญาไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อปรับสมดุลตามพัฒนาการทางสังคม



ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็น ความรู้ เรื่อง การทำมาหากิน เช่น การจับปลา การปลูกพืช การเลี้ยง สัตว์ การทอผ้า ทอเสื่อ การสานตะกร้าและเครื่องใช้ด้วย ไม้ไผ่ การทำเครื่องมือทางการเกษตร นอกจากนั้นยังมี ศิลปะดนตรี การฟ้อนรำ และการละเล่น ต่างๆ การรักษา โรคด้วยวิธีต่างๆ เช่น การใช้ยาสมุนไพร การนวด เป็นต้น ภูมิปัญญาเหล่านี้เป็นความรู้ ความสามารถที่บรรพบุรุษ ได้สร้างสรรค์ และถ่ายทอดมาให้เรา มีวิธีการหลายอย่าง ที่ ทำให้ความรู้เหล่านี้เกิดประโยชน์แก่สังคมปัจจุบัน ด้วย คือ

